

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานจังหวัดชุมพร  
(ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ : จำนวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ  
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร  
น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบายตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(Good Agricultural Practices ; GAP) เป็นกรดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มสุกรได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานบังคับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในอนาคต โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในอำเภอ
๒	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในอำเภอ
๓	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในอำเภอ
๔	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในอำเภอ
๕	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในอำเภอ

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในอำเภอ
๒	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในอำเภอ
๓	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในอำเภอ
๔	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๒ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในอำเภอ
๕	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP ในอำเภอ

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

๑. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation
๓. ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่งให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail: [farm@dld.go.th](mailto:farm@dld.go.th)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร